



THÔNG BÁO CẤP THỜI  
Văn Phòng Thông Tin Cảnh Sát Quận Cam, 714-904-7042

## Các Điều Tra Viên Cảnh Sát Quận Cam bắt giữ nghi can liên quan đến một số vụ trộm đột nhập vào các cửa hàng của UPS

**Santa Ana, Ca. (11 Tháng Tám, 2023):** Vào ngày 3 Tháng Tám, các điều tra viên của Sở Cảnh Sát Quận Cam đã bắt giữ ba người đàn ông và hai phụ nữ liên quan đến một số vụ trộm đột nhập thương mại tại một số cửa hàng UPS trên toàn miền Nam California. Việc trộm đột nhập thương mại xảy ra khoảng giữa ngày 29 Tháng Bảy đến ngày 3 Tháng Tám.

Các điều tra viên Cảnh Sát Quận Cam thuộc thành phố Rancho Santa Margarita Sheriff's đã điều tra và khám phá ra một số cá nhân liên hệ đến việc trộm đột nhập thương mại vào một cửa hàng UPS tại thành phố của họ. Với sự trợ giúp của nhóm Hình Cảnh Trực Tiếp Phía Nam (SDET) và nhóm Bài Trừ Ma Túy Phía Nam, họ đã tìm ra thêm một số cá nhân liên hệ đến những vụ trộm đột nhập thương mại tại các cửa hàng UPS trong những thành phố Laguna Niguel, Mission Viejo, Aliso Viejo, và Laguna Woods.

SDET, với sự trợ giúp của nhóm Hình Cảnh Trực Tiếp Phía Bắc (NDET), đã thực hiện lệnh truy nã tại một căn nhà ở thành phố Santa Ana vào ngày 3 Tháng Tám. Trong khi thi hành lệnh truy nã, các điều tra viên đã tìm ra được hàng ngàn hàng hóa cá nhân của nhiều người khác, các tài sản bị trộm cắp, hai khẩu súng, và hơn 250 grams thuốc fentanyl.

Mahmoon Ali Aziz, 33 tuổi, cư dân thành phố Irvine, Cody James Boardman, 40 tuổi, cư dân thành phố Whittier, Irineo Rosas Carrillo, 38 tuổi, cư dân thành phố Santa Ana, Paige Virginia Rose Brinton, 22 tuổi, cư dân thành phố Huntington Beach, và Lindsay Nicole Pandorf, 37 tuổi, cư dân thành phố Escondido sau đó đã bị bắt và được chuyển đến trại giam Quận Cam liên quan đến các vụ trộm đột nhập thương mại tại một số cửa hàng UPS và những tội danh nhỏ nhặt khác liên quan đến các đồ vật tìm thấy trong lúc lục soát theo lệnh truy nã.

Cuộc điều tra trường hợp này đang diễn tiến và bất cứ ai có những thông tin liên hệ xin liên lạc với các điều tra viên Sở Cảnh Sát Quận Cam tại số 714-647-7000 hay cung cấp thông tin ẩn danh qua Orange County Crime Stoppers tại 1-855-TIP-OCCS.

###